

## สรุปข่าว

CDC ให้ใบอนุญาตแก่ 5 โครงการด้วยการ  
ลงทุนมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ญี่ปุ่นยังคงให้ความช่วยเหลือและกู้เงิน  
จำนวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐแก่กัมพูชา

ออกกฎระเบียบใหม่สำหรับการแต่งงานกับ  
ชาวต่างชาติใน สปป.ลาว

เมียนมาตั้งเป้าเพิ่มการค้ากับเกาหลีใต้

ผู้ผลิตนมสดต้องเผชิญกับการแข่งขัน  
จากนมขันทึ่น้ำเข้า

ข้อบังคับจำเป็นต้องได้ฉลาก  
แหล่งกำเนิดสินค้า

เขตศก.พิเศษรอบ3วิัดเป้า

## CDC ให้ใบอนุญาตแก่ 5 โครงการด้วยการลงทุนมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



สภาเพื่อการพัฒนาของกัมพูชา (CDC) อนุญาตให้โครงการลงทุนใหม่ 5 โครงการในกัมพูชา ด้วยการลงทุนรวมกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสร้างงาน 9,594 ได้แก่ โครงการสร้างโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษทิชชู, โครงการสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า, โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว "TEMI" ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 5 ดาว 800 ห้องศูนย์ธุรกิจกอล์ฟบังกะไลบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทและสวนสาธารณะ, โครงการที่สร้างโรงแรมระดับห้าดาว 300 ห้องตั้งอยู่ในสีหนุวิลล์มีเงินลงทุนประมาณ 88.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการสร้างโรงงานผลิตถุงมือทุกชนิดตั้งอยู่ที่จังหวัดกำปงสปีมีการลงทุนประมาณ 7.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : <http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/13046-2019-02-19-08-39-10.html>

20/02/62

## ญี่ปุ่นยังคงให้ความช่วยเหลือและกู้เงินจำนวน 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่กัมพูชา



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา จะลงนามในบันทึกการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการขยายการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นในการดำเนินโครงการ 2 โครงการในกัมพูชา การสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นรวมถึงเงินกู้ยืมสูงสุดจำนวน JYP 3,599,000, 000 (ประมาณ 31.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อดำเนินงานตามโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงและระบายน้ำตะวันตกตอนกลางครั้งที่ 2 และให้ความช่วยเหลือจนถึงระดับสูงสุดของ JYP 1,340,000,000 (ประมาณ 11.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางไฟฟ้า (EDI) สำหรับการปรับปรุงท่าเรือ" ตามการแถลงข่าว

ที่มา : <http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/13037-2019-02-19-03-52-47.html>

19/02/62

## ออกกฎระเบียบใหม่สำหรับการแต่งงานกับชาวต่างชาติใน สปป.ลาว



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามแนวทางปฏิบัติเมื่อวันที่ 28 ม.ค มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่การต่างประเทศร้องขอเอกสารประกอบการสนับสนุนจากชาวต่างชาติที่ต้องการแต่งงานกับชาว สปป.ลาว ซึ่งมีการโพสต์บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่จัดทำโดยกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าชาวต่างชาติที่ต้องการแต่งงานกับชายหรือหญิงชาว สปป.ลาว ต้องจัดทำเอกสารรับรองสถานะการเงินนอกจากนี้จะต้องจัดทำหนังสือรับรองให้ความมั่นใจว่าพวกเขาจะส่งคน สปป.ลาว กลับบ้าน หากมีการหย่าร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชาติ สปป.ลาวต้องการกลับบ้าน ซึ่งกระทรวงภายในได้มีการแนะนำแนวทางเหล่านี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว โดยประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว

ที่มา : [http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten\\_New.php](http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_New.php)

20/02/62

## เมียนมาตั้งเป้าเพิ่มการค้ากับเกาหลีใต้



เมียนมาจะเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมการค้ากับเกาหลีใต้ นายองไซเสปต์กระทรวงพาณิชย์ (MOC) กล่าวระหว่างการจัดงานเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรในประเทศไปยังเกาหลีใต้ ปัจจุบันเมียนมาส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเลบางชนิด เช่น ปลาหมึก และผลไม้ไปยังเกาหลีใต้ ซึ่งความต้องการ ข้าว ถั่ว พืช และผัก ก็เป็นที่ต้องการสูงเช่นกัน ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัว Myanmar Trade Center เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในเกาหลี ทั้งสองประเทศกำลังหารือเกี่ยวกับการค้ามะม่วงและข้าวของเมียนมา ในปี 60-61 การค้าระหว่างเมียนมาและเกาหลีใต้มีมูลค่ามากกว่า 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมียนมาส่งออกสินค้ามูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเกาหลีใต้และนำเข้ามากกว่า 495 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เมียนมากำลังประสบกับความไม่สมดุลทางการค้า ซึ่งการส่งออกต่ำกว่าการนำเข้า “เราได้หารือกับฝ่ายเกาหลีเพื่อปรับปรุงการค้ารวมถึงการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปนอกเหนือจากวัตถุดิบ

ที่มา : <https://www.mmtimes.com/news/myanmar-aims-increase-trade-south-korea.html>

19/02/62

## ผู้ผลิตนมสดต้องเผชิญการแข่งขันจากนมขันทนำเข้า



อุตสาหกรรมนมเมียนมาได้เติบโตขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการในเมืองได้พุ่งขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงประโยชน์ของการดื่มนมมากขึ้น และได้รับความช่วยเหลือในการส่งเสริมการผลิตนมในประเทศจากประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยังคงเผชิญกับการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์นมที่นำเข้า นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์นมขันทหวานราคาถูกจำนวนมากในตลาดซึ่งเป็นที่ต้องการ การบริโภคนมสดที่ขายโดยผู้เพาะพันธุ์ท้องถิ่น ไม่มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมการขายผลิตภัณฑ์นมปลอม ดังนั้นจึงมีการยื่นอุทธรณ์ต่อฝ่ายกิจการผู้บริโภคและขอให้พิมพ์ฉลากส่วนผสมบนผลิตภัณฑ์นมแต่ละชนิดที่ขาย ซึ่งหากมีการบังคับใช้ฉลากจะช่วยได้ทั้งผู้ผลิตนมสดและผู้ผลิตนมขันท การบริโภคนมขันทอย่างน้อยสิบเท่าของการบริโภคนมสด ดังนั้นหากรัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ได้จะช่วยอุตสาหกรรมการผลิตนมและนมอุตสาหกรรมนมขันทท้องถิ่นและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ที่มา : <https://www.mmtimes.com/news/fresh-milk-producers-face-competition-imported-condensed-milk.html>

19/02/62

## ข้อบังคับจำเป็นต้องได้ฉลากแหล่งกำเนิดสินค้า



จากรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า รายละเอียดของการติดฉลากสินค้า “Made in Viet Nam” จำเป็นต้องสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อป้องกันการโกง ซึ่งมุ่งเน้นจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี เพื่อหลีกเลี่ยงกลไกการป้องกันทางการค้าโดยมาจากประเทศผู้นำเข้า รวมไปถึงการปกป้องการผลิตในประเทศและผู้บริโภค นอกจากนี้ ในหลายประเทศมีการกำหนดบทลงโทษในการละเมิด เช่น ผู้ผลิตที่มีฉลากกำกับว่าผลิตสินค้ามาจากอิตาลี (Made in Italy) โดยสินค้าทำมาจากเครื่องหนังที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดอาจถูกปรับได้สูงถึง 100,000 ยูโร หรือ 113,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : <https://vietnamnews.vn/economy/505617/rules-needed-for-origin-labels.html#dr3HTMXuSuGJv2jK.97>

19/02/62

**เขตศก.พิเศษรอบ3วิัดเป้า**

อธิบดีกรมธนารักษ์ เผยหลังจากกรมธนารักษ์เปิดประมูลสรรหาเอกชนร่วมลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 3 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย กำหนดยื่นข้อเสนอลงทุนภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 นครพนม มีผู้ซื้อของ 5 ราย แต่ยื่นเพียง 1 ราย คือ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ส่วนมุกดาหารและหนองคาย มีผู้มาซื้อของจังหวัดละ 4 ราย แต่ทั้ง 2 จังหวัดไม่มีใครยื่นซองเลย ทั้งนี้ SEZ ที่เหลือคงไม่มีจุดขายพอที่จะดึงดูดนักลงทุน ถึงจะตั้งเป็น SEZ แต่จะให้เอกชนลงทุนผลิตอะไร ตลาดที่จะรองรับคือใคร หากผลิตเพื่อส่งออก ศักยภาพของตลาดประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ใหญ่มาก หากส่งไปประเทศอื่นก็ต้องขนส่งสินค้ากลับมาที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีต้นทุนค่าขนส่ง การจัดหาวัตถุดิบ ส่วนเรื่องหวังค่าแรงงานถูกวันนี้คงไม่ใช่แล้ว ที่สำคัญ ทั้งเมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว มีนโยบายตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นเดียวกับไทย และให้สิทธิประโยชน์ลด แลก แจก แถม ดีกว่าด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 - 24 ก.พ.62

20/02/62